
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 702  —  474. mál.

Fyrirspurn

til iðnaðarráðherra um skinnaverkun.

Frá Kristjáni L. Möller.

Hvað hefur verið gert af hálfu ráðuneytisins til að koma í veg fyrir að verkun skinna legg-
ist af á Íslandi?


